

Trường Tiểu học Giang Biên Tỏa Sáng Tại Chung Kết Giải Đấu Biệt Đội Khoa Học iSMART

Trong bầu không khí tràn đầy phấn khởi và trí tuệ, sáng ngày 14/4/2024, hơn 900 học sinh xuất sắc đến từ 22 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Quận Long Biên đã tụ hội tại Chung kết Giải đấu Biệt Đội Khoa Học iSMART 2024 cấp Phòng Giáo dục. Sự kiện này không chỉ là nơi để các em thể hiện tài năng, mà còn là một cơ hội quý báu để phát triển tư duy và kỹ năng học tập qua Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.





Chương trình khai mạc đã diễn ra với tiết mục âm nhạc sôi động đến từ các bạn nhỏ trường Tiểu học Giang Biên, khởi đầu một ngày thi đấu đầy hào hứng và nhiệt huyết. Tiếng cười nói và những ánh mắt tràn đầy hy vọng đã làm sáng bừng không gian hội trường.



Trong suốt quá trình thi đấu, mỗi câu hỏi được đặt ra đều thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả. Các thí sinh không ngừng rượt đuổi điểm số, tạo nên không khí căng thẳng và hấp dẫn. Các em thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ, thể hiện khả năng tư duy nhạy bén và tốc độ xử lý thông tin ấn tượng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thí sinh đã làm nên một ngày thi đấu đầy kịch tính và cảm xúc.

Cuối cùng, Ban tổ chức đã vinh danh các Quán quân, Á quân cùng những thí sinh xuất sắc của mỗi khối thi. Những phần thưởng là học bổng và nhiều quà tặng giá trị đã được trao tặng, ghi nhận xứng đáng những nỗ lực và thành tích của các em.

Chung kết Giải đấu Biệt Đội Khoa Học iSMART 2024 không chỉ là một sân chơi bổ ích, mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của chương trình học tiếng Anh qua Toán và Khoa học của iSMART. Thông qua cuộc thi, các em học sinh đã được rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng học tập tự chủ.

iSMART cam kết tiếp tục mang đến một môi trường học tập hiện đại, hiệu quả, góp phần ươm mầm tài năng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Giải đấu không chỉ tôn vinh những tài năng trẻ, mà còn mở ra những chân trời mới cho sự phát triển toàn diện của các em trong tương lai. Trường Tiểu học Giang Biên đã tỏa sáng rực rỡ tại sự kiện này, khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục của mình trong lòng cộng đồng.